

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2563

โครงการ

กลุ่มที่ 1 การบริการวิชาการทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 2 การบริการวิชาการทางการศึกษา

กลุ่มที่ 3 การบริการวิชาการทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม		
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	วิทยาลัยแพทยศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้กระบวนการศึกษาชุมชนและสร้างความตระหนัก <p>ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - คนในชุมชนเกิดความตระหนักรู้ด้านโรคทางโภชนาการและการป้องกันโรคพยาธิในชุมชน - รพ.สต.สามารถให้การติดตาม ดูแล ส่งเสริม และรักษาคนในชุมชนที่มีปัญหาต่อเนื่องจากโครงการฯ
2. โครงการพัฒนาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สู่การให้บริการทางเภสัชกรรมทางไกล (telepharmacy)	วิทยาลัยเภสัชศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร และชุมชนผู้รับบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้บุคลากร นักศึกษาฝึกงานและผู้รับบริการร้านยามีความเสี่ยงต่อ COVID-19 ดังนั้น การพัฒนาร้านยาที่สอดคล้องกับยุค new normal จึงมีความสำคัญ ทั้งการปรับปรุงร้านยาเพื่อสร้างพื้นที่ physical distancing ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการบริการเภสัชกรรมทางไกล เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้บริการ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน	คณะเทคนิคการแพทย์	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการศึกษาสภาพชีวิตในระดับชุมชนโดยทำการสำรวจชุมชนเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจปัญหาสุขภาพภายในชุมชน ฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์และการทำงานเป็นทีมในการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การให้ความรู้และคำปรึกษากับผู้รับบริการ <p>ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนในความรับผิดชอบของ รพ.สต.หลักทก 2 ได้รับคำแนะนำและให้ความรู้ด้านการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เกณฑ์การวินิจฉัยการเป็นโรคจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ฝึกให้คำแนะนำในการป้องกันโรค และให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยใน 8 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคอ้วนลงพุง โรคไตเรื้อรัง โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส วัณโรค โรคโควิด 19 โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อพยาธิตัวกลม และภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับเลือกจากหน่วยรับบริจาคโลหิต สำหรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช
4. โครงการสุขภาพองค์กรร่วม	คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา	
5. สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน	คณะวิทยาศาสตร์	พัฒนาแกนนำชุมชน เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ การจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในบ้านแก่สมาชิกในชุมชนและผู้สนใจ
6. จัดซื้อเครื่องวัดแรงเหยียดขาและหลังแบบดิจิทัล	คณะวิทยาศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อบุคลากร นักศึกษา และชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องวัดแรงเหยียดขา ใช้ทดสอบ ความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อขา ในการสอน วิชาการยศาสตร์ BMS 214 ใช้ทดสอบแรงเหยียดขา ในเด็ก ม.ปลาย ที่มางาน open house และใช้ทดสอบแรง กล้ามเนื้อ นักเรียน ม.ปลาย โรงเรียนสารศาสตร์ คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
<p>7. โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน</p> <p>7.1 โครงการ รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันโรคภัย</p> <p>7.2โครงการ ฟิน เฟิร์ม ฟิต พิชิตโรคร้าย</p> <p>7.3 โครงการ ประชาชนร่วมใจ ห่างไกลโรคหัวใจและหลอดเลือด</p>	<p>คณะพยาบาลศาสตร์</p>	<p>ด้านชุมชน</p> <p>ชุมชน ได้รับคำแนะนำและได้รับความรู้ในการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง มีผลให้ชุมชนเกิดความตระหนักในสำคัญของการ คัดกรองป้องกัน และการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคเรื้อรัง</p> <p>ด้านนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ตามกระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน มีการศึกษาสภาพชีวิตในระดับชุมชนโดยทำการสำรวจชุมชนเป้าหมาย นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อวินิจฉัยปัญหา จัดลำดับความสำคัญของปัญหา เขียนโครงการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามโครงการ และประเมินผลโครงการ - สามารถนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
<p>8. โครงการคลินิกสายตาศึกษาตามมาตรฐานศาสตร์</p>	<p>คณะทันตศัลยกรรมศาสตร์</p>	<p>ประโยชน์ต่อบุคลากร ชุมชน หรือสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้ารับบริการได้รับการดูแลรักษาสุขภาพตาและสายตาซึ่งทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับในด้านการปฏิบัติตัวเมื่อมีปัญหาสุขภาพตาไปดูแลรักษาตนเอง และสามารถไปโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที เมื่อทราบว่ามีการผิดปกติที่อันตรายต่อดวงตาและสายตา <p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้ฝึกความชำนาญทางด้านวิชาชีพทันตศัลยกรรมศาสตร์ ทั้งการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาเบื้องต้น รวมถึงฝึกงานด้านการบริการวิชาการ และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำความดี เพื่อให้บริการวิชาการและเป็นแรงบันดาลใจให้มีความประสงค์ที่จะทำความดีเพื่อสังคมมากขึ้น
<p>9. โครงการทันตกรรมชุมชน</p>	<p>วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์</p>	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p>

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้นำความรู้จากการเรียนประยุกต์ใช้ในการวางแผนเพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพแก่ชุมชน - นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติในภาคคลินิกจากคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาในโครงการ - นักศึกษาเกิดจิตอาสาและจิตสาธารณะในการมีส่วนร่วมดูแลชุมชนและสังคม - นักศึกษาเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ เข้าใจสภาพปัญหาของชุมชน และสามารถวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม <p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย - เป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคมของมหาวิทยาลัย - เพื่อให้เกิดการร่วมสร้างสังคมธรรมาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยรังสิตตามโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
10. โครงการบริการวิชาการทางด้านการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์	วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติหลังจากได้เรียนในภาคทฤษฎีเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จำนวนรายวิชาที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการ คือ BME371 BIOMEDICAL MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION I BME 372 BIOMEDICAL MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION II และ BME 374 MAINTENANCE ENGINEERING AND MANAGEMENT OF BIOMEDICAL DEVICES - นักศึกษามีความรับผิดชอบและจิตอาสาที่ได้รับจากประสบการณ์จริงและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสบการณ์และทักษะปฏิบัติ นักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานในอนาคต <p>ประโยชน์ต่ออาจารย์ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย</p>

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - อาจารย์ได้นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ในการให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของงานบริการทางวิชาการกับสังคมรวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการให้บริการทางวิชาการให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล - ผลการให้บริการกับสังคมของนักศึกษานำมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป <p>ประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนได้รับการบริการสอบเทียบ และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐานเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
ด้านการศึกษา		
1. โครงการประเมินคุณภาพการตรวจหาห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก	คณะเทคนิคการแพทย์	<p>ประโยชน์ต่อบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องปฏิบัติการของคลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ในระดับสากล ISO15189 และ ISO15190 ที่เหมาะสมสำหรับเข้าเป็นเครือข่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภายใต้การกำกับของสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต <p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้เรียนรู้การตรวจหาห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานจากการดูงานและฝึกปฏิบัติในคลินิกเทคนิคการแพทย์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในหลายรายวิชา เช่น เคมีคลินิก 2 (MTH312), โลหิตวิทยาคลินิก 1 (MTH325), ปัสสาวะและสารน้ำ (MTH327), และฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (MTH408/409) <p>ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม</p>

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากคลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถเชื่อมั่นในความถูกต้องแม่นยำของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
<p>2. โครงการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานในโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารและการเตรียมความพร้อมสู่โรงงานผลิตอาหารมาตรฐาน</p>	<p>วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และ เทคโนโลยีอาหาร</p>	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษา บุคลากร หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้โรงงานต้นแบบฯสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย พร้อมปฏิบัติงาน - มีไลน์ผลิตอาหารต้นแบบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสาธารณสุขจังหวัด นักศึกษา บุคลากรหรือบุคคลภายนอก สามารถเข้ามาเรียนรู้ หรือทดลองผลิตเพื่อจำหน่ายได้
<p>3. โครงการบริการวิชาการ</p>	<p>สถาบันการบิน</p>	
<p>4. โครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์</p>	<p>คณะเศรษฐศาสตร์</p>	
<p>5. โครงการ So Real ทดลองเรียน สาขาวิชาการออกแบบ</p>	<p>วิทยาลัยการออกแบบ</p>	<p>ประโยชน์ต่อสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้ ทักษะในการออกแบบ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และร่วมผลิตงานโครงการด้านนิเทศศิลป์ - สร้างโอกาสให้นักเรียนรู้จักสายงานนิเทศศิลป์ตามความต้องการของตนเอง เพื่อตัดสินใจในเข้ารับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง <p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปลุกฝังจิตอาสาให้นักศึกษาโดยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ทำให้เกิดการเรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ เกิดความสามัคคี และเป็นโอกาสที่นักศึกษาได้ทบทวนความรู้และแบ่งปันให้กับน้อง - ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการออกแบบ - เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ
<p>6. สัมมนาเปิดโลกทัศน์วิชาชีพสื่อสารการตลาด</p>	<p>วิทยาลัยนิเทศศาสตร์</p>	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p>

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้เพิ่มพูนความสามารถของนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นนักสื่อสารการตลาดที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการนำความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ <p>ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดมาประยุกต์ใช้
7. นิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ฝึกฝนทักษะการคิดสร้างสรรค์และเข้าใจกระบวนการผลิตผลงานด้านนิเทศศาสตร์อย่างแท้จริง - สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ตัดสินใจเรียนด้านนิเทศศาสตร์ตามความต้องการของตนเอง <p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาฝึกทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆ นักเรียน <p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ในวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย
8. โครงการสอนเกรียนให้เขียนสื่อ The reality	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ฝึกฝนทักษะการคิดสร้างสรรค์และเข้าใจกระบวนการผลิตผลงานด้านนิเทศศาสตร์อย่างแท้จริง - สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ตัดสินใจเรียนด้านนิเทศศาสตร์ตามความต้องการของตนเอง <p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาฝึกทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆ นักเรียน <p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย</p>

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ในวิทยาลัยนเทศศาสตร์ - - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย
9. โครงการเสวนาคณะทำหนังทำละคร	วิทยาลัยนเทศศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้สร้างเสริมความรู้ในด้านวิชาชีพการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ไปจนถึงองค์รวมในการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ - นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานและการแก้ปัญหาในการทำงานผ่านประสบการณ์ของมืออาชีพในวงการภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ - นักศึกษาได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในวงการภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย <p>ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสความนิยมของผู้ชมที่มีต่องานสื่อบันเทิงในปัจจุบัน - ได้ทำนุบำรุงและสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับภูมิปัญญาและนวัตกรรมศิลปะภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย
10. โครงการนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์สู่ภูมิภาค	วิทยาลัยนเทศศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิเทศศาสตร์ - ได้สร้างโอกาสให้นักเรียนในส่วภูมิภาคได้ตัดสินใจเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์อย่างถูกต้อง - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานและสื่อในการเรียนได้ดีขึ้น

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้ปลูกฝังสำนึกเรื่อง จิตอาสาของนักศึกษาในการช่วยสอนนักเรียนมัธยมปลายให้รู้จักทักษะการสร้างสรรค์งานด้านนิเทศศาสตร์ - นักศึกษาฝึกทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆ นักเรียน <p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน องค์กรภายนอกกับมหาวิทยาลัย - เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยรังสิตในการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนภูมิภาค
11. โครงการสอบเทียบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ	คณะเทคนิคการแพทย์	<p>ประโยชน์ต่อบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องปฏิบัติการของคลินิกเทคนิคการแพทย์ มีครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ผ่านการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับ ISO17025) สำหรับใช้ประกอบการขอรับรองมาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190 <p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษามีครุภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพผ่านการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับ ISO17025 สำหรับฝึกปฏิบัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
12. โครงการแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก	<p>ประโยชน์ต่อบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสมุนไพรไทยเพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรในครัวเรือน สามารถใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นได้ - บุคลากรได้นำประสบการณ์มาให้บริการวิชาการแก่สังคม

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<p>ประโยชน์ต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีความรู้เพิ่มเติม มีแรงกระตุ้นจากโครงการนี้ที่จะศึกษาความสำคัญของสมุนไพรรไทย - นักเรียนได้รับความรู้จากนักศึกษาและอาจารย์เพื่อความมั่นใจในการนำสมุนไพรรไปใช้แก่ตนเองและบุคคลในครอบครัว <p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาใช้ในการบริการวิชาการร่วมกับอาจารย์ให้แก่บุคคลภายนอก - นักศึกษาได้ร่วมสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากการทำงานจริงร่วมกับอาจารย์
13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์	วิทยาลัยนเทศศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านวิชาชีพการผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ในทุกขั้นตอน - นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานและการแก้ปัญหาในการทำงานผ่านทีมงานของกองถ่ายทำภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ - นักศึกษาได้ผ่านการปฏิบัติจริงและนำความรู้ความเข้าใจมาประยุกต์เข้ากับงานก่อสร้างสรรค์ของตนเองในอนาคต <p>ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างเสริมเครือข่ายการทำงานร่วมระหว่างนักศึกษากับองค์กรวิชาชีพที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากสังคม
14. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต	คณะศิลปศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อบุคลากรและสังคม</p>

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ทางและกระบวนการสอนภาษาและวัฒนธรรมอาหรับให้กับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้เกิดความเข้าใจและความชำนาญในการสอนมากยิ่งขึ้น - บุคลากรได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมอาหรับแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้เกิดความรู้ด้านภาษาและความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมต่างชาติมากยิ่งขึ้น - เปิดโอกาสให้นักเรียนและครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่สอนภาษาและวัฒนธรรมอาหรับได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ - บุคลากรได้นำประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม <p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติงานในการบริการวิชาการร่วมกับอาจารย์ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานบริการวิชาการแก่สังคม 2. นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ให้บริการวิชาการ อันจะส่งเสริมวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา
15. โครงการ ENG4FUN ครั้งที่ 1	วิทยาลัยนานาชาติ	<p>ประโยชน์ต่อบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความสัมพันธ์และเกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากร นักศึกษาและชุมชน - นำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น <p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเรียนรู้ที่เกิดกับนักศึกษา คือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมการให้ความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีม จากการศึกษาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาการ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการให้คำปรึกษา - เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการให้ และการแบ่งปันให้กับสังคม <p>ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งผ่านกิจกรรมต่างๆ ในด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความเติบโตอย่างยั่งยืน
16. โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชา	คณะบัญชี	<p>ประโยชน์ต่อบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความสัมพันธ์และเกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากร นักศึกษาและชุมชน - นำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น <p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเรียนรู้ที่เกิดกับนักศึกษา คือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีครัวเรือน และการคิดกำไรขาดทุนจากการขายสินค้าเชิงสร้างสรรค์ และสนุกสนาน - การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีม จากการศึกษาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาการ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้คำปรึกษา - นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาที่จัดทำ เป็นการบูรณาการทำให้นักศึกษาเกิดวิสัยทัศน์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน <p>ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีพื้นฐานเพื่อนำไปวางแผนทางการเงินในครอบครัวต่อไป

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
17. โครงการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ความก้าวหน้างานวิจัยทางเภสัชศาสตร์	วิทยาลัยเภสัชศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> - ประโยชน์ต่อบุคลากร และสังคม เภสัชกร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลภายนอก สามารถเผยแพร่งานวิจัย รับทราบข้อมูลงานวิจัยใหม่และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักวิจัย - คณาจารย์ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอน - เภสัชกรสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ <p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นการเพิ่มพูนความรู้และได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ - เป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา
18. โครงการประชุมวิชาการประจำปี หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้น	คณะเทคนิคการแพทย์	<p>ประโยชน์ต่อบุคลากร และสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) จากสภาเทคนิคการแพทย์ สำหรับใช้ประกอบการยื่นต่ออายุใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) จากสภาเทคนิคการแพทย์ สำหรับใช้ประกอบการยื่นต่ออายุใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ <p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาในรายวิชาที่ต้องเข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สมัยใหม่
19. โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเพื่อสอบใบประกอบโรคศิลปะ	คณะรังสีเทคนิค	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จบการศึกษา ในการสอบใบประกอบโรคศิลปะ - เพื่อทบทวนความรู้ก่อน ผู้ที่จบการศึกษา เพื่อเข้าสู่ระบบการปฏิบัติงานของรังสีเทคนิคในชีวิตการทำงาน

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
20. โครงการสัมมนาวิชาชีพเทคโนโลยีสร้างสรรค์ CMT495	วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง - เพื่อให้นักศึกษาได้ทักษะในการจัดงานสัมมนา - เพื่อให้นักศึกษาได้เนื้อหาความรู้จากหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม
21. โครงการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดงาน	วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ คณาจารย์ รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในปัจจุบันและในอนาคต - เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 - เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือการศึกษา ชั้นปีที่ 4 - นักศึกษาได้ Update ความรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในปัจจุบันและในอนาคต - นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในมุมมองวิชาการ - นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือการศึกษา ชั้นปีที่ 4 <p>ประโยชน์ต่อบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในปัจจุบันและในอนาคต

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - คณาจารย์และบุคลากร ได้ Update ความรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในปัจจุบันและในอนาคต <p>ประโยชน์ต่อผู้สนใจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้สนใจได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในปัจจุบันและในอนาคต - ผู้สนใจจะมีช่องทางในการเข้าถึงข่าวสารด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมให้เข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในปัจจุบันและในอนาคตได้
22. โครงการอบรม/สัมมนาทางวิชาการหลักสูตร MM	คณะบริหารธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ นักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคคลภายนอกได้เปิดประสบการณ์ทางด้านการทำธุรกิจจากกรณีศึกษาในศาสตร์ต่าง ๆ - เพื่อให้ นักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคคลภายนอกนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือการดำเนินชีวิตของตนเอง - เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักในทุกภาคส่วน - เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์การภาครัฐและเอกชน
23. โครงการอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้กับบุคคลภายนอก	คณะเศรษฐศาสตร์	
24. โครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563	คณะเศรษฐศาสตร์	
25. โครงการพัฒนาศักยภาพสหกิจศึกษา	วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยี	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน - เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานโดยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ประเทศ และสังคมโลกในอนาคต

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม คุณสมบัตินำที่ตีของสังคม ตลอดจนมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต - เพิ่มพูนโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของสถานประกอบการหลังสำเร็จการศึกษา <p>ประโยชน์ต่อบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความสัมพันธ์และเกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรกับสถานประกอบการ - นำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น <p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่างๆให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม - ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงาน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม - มีเครือข่ายในอันที่จะประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน - มีความสัมพันธ์และเกิดความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ <p>ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดความร่วมมือทางวิชาการและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา - เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา และช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ - ได้นักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางวิชาการระดับหนึ่งมาช่วยปฏิบัติงาน - เป็นวิธีการกลั่นกรองคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจำในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องมีการทดลองงานก่อน

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
26. โครงการประชุมวิชาการทางรังสีเทคนิค เนื่องในวัน World Radiography Day	คณะรังสีเทคนิค	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อรำลึกถึงคุณประโยชน์ของรังสีและนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ - เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านรังสีให้กับนักศึกษา <p>ประโยชน์ต่อสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านรังสีและวิชาชีพด้านรังสีเทคนิคแก่ผู้สนใจทั่วไป - เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น
27. โครงการ RSU ECON Media	คณะเศรษฐศาสตร์	
28. โครงการประชุมและประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	วิทยาลัยครูสุริยเทพ	
29. โครงการพัฒนาทักษะวิจัยอย่างไรให้มีคุณค่า	สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ ทำให้เขียนวิทยานิพนธ์ได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องาน วิทยานิพนธ์ได้ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้นในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ <p>ประโยชน์ต่อบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณาจารย์สามารถถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในระดับวิทยานิพนธ์ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น - อาจารย์สามารถนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ช่วยสอนด้านการวิจัยในระดับวิทยานิพนธ์ได้ - อาจารย์และนักศึกษาเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน <p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย</p>

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเลิศทางวิชาการมากขึ้น และมีผลงานวิจัยออกมาอย่างมีคุณค่าที่สุด
30. โครงการถ่ายทอดความรู้ทางการทูตและการต่างประเทศ	สถาบันการทูต	<p>ประโยชน์ต่อบุคลากรและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการต่างประเทศให้กับหน่วยงานทางภาครัฐอันจะส่งเสริมให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญในสาขาวิชามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บุคลากรได้นำประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม หรือหน่วยงานของรัฐมาใช้เสริมสร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้กับตนเอง - หน่วยงานที่รับบริการวิชาการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ของคณาจารย์ของสถาบันฯ ทางการต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงนโยบายภาครัฐต่างๆ <p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ให้บริการวิชาการ อันจะส่งเสริมวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา - นักศึกษารู้สึกภาคภูมิใจต่อคณาจารย์ของตนในการให้บริการวิชาการต่อสาธารณะ
31. โครงการถ่ายทอดความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์	คณะรัฐศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย :</p> <ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่รู้จักมากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะฯ ในด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยรังสิต <p>ประโยชน์ต่อบุคลากรและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อันจะส่งเสริมให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญในสาขาวิชามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บุคลากรได้นำ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<p>ประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม มาใช้เสริมสร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้กับตนเอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่รับบริการวิชาการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ของคณาจารย์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ		
1. โครงการเกษตรอัจฉริยะ	วิทยาลัยนวัตกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา : ได้เรียนรู้การทำงานข้าวแบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ</p> <p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้ต้นแบบการทำงานข้าวอินทรีย์ โดยได้รับมาตรฐาน “Organic Thailand ” แบบอัจฉริยะ (Smart rice farming) - ชุมชนที่ร่วมโครงการได้ออกความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ เพื่อสร้างมูลค่าผลผลิต และมีมาตรฐาน - มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์อัจฉริยะ
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพ	วิทยาลัยนวัตกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร	
3. โครงการประกวดนวัตกรรมเกษตร	วิทยาลัยนวัตกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> - ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากนักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตร ที่สามารถนำนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม - นักเรียน/นักศึกษา มีการเรียนรู้เทคนิคการผลิตจากเกษตรกรผู้มีความรู้ประสบการณ์โดยตรง ได้ลงมือปฏิบัติจริงที่นอกเหนือจากในห้องเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - นักเรียน/นักศึกษาได้ฝึกทักษะการวางแผนการผลิตพืช ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ผลผลิตภัณฑทางการเกษตรที่มีลักษณะและคุณภาพตรงตามสายพันธุ์ ผีสวย เนื้อดี รสชาติได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของท้องตลาดซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
4. การขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลและธุรกิจบนโลกออนไลน์ด้วย Social Media	วิทยาลัยนวัตกรรมการดิจิทัลและเทคโนโลยี	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคมในการจัดงานสัมมนาขนาดกลางและขนาดใหญ่ - นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการวางแผนการจัดงานและได้สัมผัสประสบการณ์จริงรวมถึงการแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีม <p>ประโยชน์ต่อผู้สนใจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและธุรกิจบนโลกออนไลน์ด้วย Social Media ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคมให้แก่ผู้คนที่สนใจ <p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ผู้คนที่สนใจได้รู้จักกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต - ประชาสัมพันธ์สถานที่และชื่อของมหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5. โครงการ Workshop เพื่อพัฒนาชุมชน	วิทยาลัยการออกแบบ	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นการบูรณาการวิชาวิจัยของสาขาออกแบบภายในเข้ากับการบริการชุมชนทำให้นักศึกษาได้ฝึกเก็บข้อมูลจากชุมชนจริงซึ่งเป็นการฝึกฝนการเก็บข้อมูลวิจัยจากภาคสนาม

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - ฝึกให้นักศึกษาเก็บข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาฝึกฝนความคิดเชิงวิจัย สร้างสรรค์และนำเสนอนวัตกรรมการออกแบบในขั้นต้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนท่าเตียน - สร้างและปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อการออกแบบพื้นที่สาธารณะ และการสร้างคุณประโยชน์เชิงแนวคิดเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่อผู้คนในชุมชนด้วยความรู้จากทฤษฎีวิจัย <p>ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนสามารถนำแนวคิดสร้างสรรค์ที่เป็นโครงร่างไอเดียจากการจัดกิจกรรมไปต่อยอดในเชิงธุรกิจหรือนำไปประยุกต์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง - ทำชุมชนได้เล็งเห็นคุณค่าการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่การบริการรับใช้สังคม <p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นที่ยอมรับในเชิงกิจกรรมเพื่อสังคม สอดคล้องกับพันธกิจการให้บริการวิชาการที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต - เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัยกับชุมชนภายนอก อันเสมือนเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยรังสิตในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
<p>6. โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (MOU) / การบริการวิชาการกับองค์กรทั้ง ภายในและภายนอกสถาบัน</p> <p>(โครงการพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพโดยการส่งเสริมการผลิตสินค้ากระถางบอนไซแนวใหม่สู่ชุมชน ,โครงการพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพโดยการออกแบบชุดภาษาแม่และเซรามิค สำหรับร้านกาแฟ เบเกอร์รี่, พัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการ Co</p>	วิทยาลัยการออกแบบ	<p>ประโยชน์นักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับความรู้การเป็นนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาไปสู่สมันิยม - ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และการติดต่อ - เชิงพาณิชย์จากผู้ประกอบการที่สนใจ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
<p>design Co working โดย IDC ภายใต้ชุดโครงการ สร้างอาชีพและรายได้แนวใหม่ตามแนวเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสุขภาวะ กระทรวงอุตสาหกรรม)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย - การใช้ความรู้ในการพัฒนาผลงานให้ผู้ประกอบการ <p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย</p> <p>มหาวิทยาลัยได้รับชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคมในเชิงวิชาการมากขึ้น และสามารถสร้างภาคีเครือข่าย</p> <p>ประโยชน์ต่อชุมชน</p> <p>ได้รับความรู้งานออกแบบ การแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน</p>
<p>7. โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์และความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก MOU (โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network for Change: UNC))</p>	<p>วิทยาลัยการออกแบบ</p>	<p>ประโยชน์นักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้บริการวิชาการเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานจริงร่วมกับนักศึกษาจาก 11 สถาบัน - ได้รับความรู้การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์แก่สังคมในระดับชาติ <p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยได้ชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคมในเชิงกิจกรรมเพื่อสังคม - สามารถสร้างภาคีเครือข่าย <p>ประโยชน์ต่อชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้นำสื่อสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์แก่สังคมไปใช้ในชุมชน

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
<p>8. โครงการการแสดงดนตรีของนักศึกษาและคณาจารย์ของวิทยาลัยดนตรี “Recital Day”</p>	<p>วิทยาลัยดนตรี</p>	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านทักษะการร้อง และการแสดงร่วมกัน - ได้รับประสบการณ์การทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย <p>ประโยชน์ต่อบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณาจารย์ได้แสดงผลงานการขับร้องแก่สาธารณชน <p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นที่รู้จักในสังคมทั่วไปมากยิ่งขึ้น - วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มีภาพลักษณ์ และได้รับการยอมรับในสังคมดนตรีสากล <p>ประโยชน์ต่อสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ชมได้รับชมการแสดง และเรียนรู้วัฒนธรรม ศิลปะดนตรีที่มีคุณภาพ
<p>9. โครงการบูรณาการนิเทศศาสตร์การกีฬากับชุมชน</p>	<p>วิทยาลัยนิเทศศาสตร์</p>	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมต่อการรับใช้สังคม

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาในการเรียนรู้การบูรณาการงานนิเทศศาสตร์การกีฬา และการนำสิ่งที่นักศึกษได้เรียนรู้มาสู่การปฏิบัติการในเชิงการบูรณาการความรู้ สู่การสร้างสรรค์การสื่อสารไปยังชุมชนด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม <p>ประโยชน์ต่อชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างชุมชน องค์กร โดยมีบุคลากรในแวดวงวิชาชีพด้านการสื่อสารการกีฬา หรือองค์กรด้านการกีฬา ให้ความรู้และประสบการณ์ในการนำไปใช้พัฒนาชุมชนและสังคม
10. โครงการบริการวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	คณะบริหารธุรกิจ	
11. โครงการสื่อการเรียนรู้เท่าทัน ป้องกันเด็กหาย รู้ไว้ก่อนเกิดเหตุ	คณะดิจิทัลอาร์ต	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานจริงที่ใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของโครงการ <p>ประโยชน์ต่อบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรองค์กรภายนอกและได้พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง <p>ประโยชน์ต่อสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลงานแอนิเมชันสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับเยาวชนอายุ 6-12 ปี เพื่อป้องกันเยาวชนถูกหลอกลวง
12. โครงการการสื่อสารการแสดงผลเพื่อสังคม	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ โดยวิธีบูรณาการความรู้ทางวิชาการกับกิจกรรมการปฏิบัติจริง เป็นการพัฒนาทักษะ เสริมศักยภาพ และสร้างความมั่นใจในการทำงานด้านวิชาชีพสื่อสารการแสดงผล

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้กระตุ้นจิตสำนึกในการบริการชุมชน เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมงานสื่อสารการแสดงผล <p>ประโยชน์ต่อชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนสามารถดึงดูดที่เข้มแข็งทางได้วัฒนธรรมมาถ่ายทอดและปลูกฝังการทำงานบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมศิลปธรรมจริยธรรม ให้กับชุมชนผ่านงานกิจกรรมงานสื่อสารการแสดงผล
13. โครงการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ในเชิงทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม - นักศึกษาได้ใช้ความรู้ด้านโฆษณาบริการให้แก่ชุมชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน <p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และชุมชน <p>ประโยชน์ต่อชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้ชุมชนพัฒนาได้เรียนรู้ด้านการผลิตสื่อโฆษณาและการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาให้กับชุมชนตนเอง - ทำให้พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม รวมถึงการทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักและเข้าใจต่อบุคคลทั่วไป โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาของชุมชนหรือสังคม เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
14. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อบุคลากรและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ทางและกระบวนการสอนภาษาให้กับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะครู อาจารย์สอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญในการสอนมากยิ่งขึ้น

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทางภาษาและวัฒนธรรมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้เกิดความรู้ด้านภาษาและความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมต่างชาติมากยิ่งขึ้น - เปิดโอกาสให้อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่สอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้มีพื้นที่ในการและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรม - บุคลากรได้นำประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม <p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติงานในการบริการวิชาการร่วมกับอาจารย์ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานบริการวิชาการแก่สังคม 2. นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ให้บริการวิชาการ อันจะส่งเสริมวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา
<p>15. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการของคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปีการศึกษา 2563</p>	<p>คณะนิติศาสตร์</p>	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา (right)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษามีความรู้และทักษะการใช้กฎหมายเชิงวิชาชีพ ทักษะการคิด การมีจิตสาธารณะ และอุดมคติการรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการทำงานจริงผ่านกระบวนการดำเนินงานของคลินิกฯ <p>ประโยชน์ต่ออาจารย์และสังคม (right)</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจารย์ได้ให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล ชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ สาธารณชน ฯลฯ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางกฎหมาย และเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมาย ทางการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนแก่สังคม <p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (right)</p>

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - มีเครือข่ายที่จะประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรอื่นๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากคลินิกฯ ที่จะมืบทบาทช่วยกันในการป้องกันสิทธิ เสรีภาพ หรือขับเคลื่อนแก้ไข ปัญหาทางกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน การมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ ผลักดันข้อเสนอทางกฎหมายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อรัฐบาล รัฐสภา องค์กรอื่นๆ ของรัฐ ตลอดจนสาธารณชน - สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้บริการวิชาการสู่สังคม
16. เคมี่สร้างสรรค์แบ่งปันสังคม	คณะวิทยาศาสตร์	<p><u>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ นักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการความรู้เกี่ยวกับสารเคมีในชีวิตประจำวันแก่ชุมชน - เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการวางแผนการทำงาน การเสียสละ และความอดทนต่อการทำงาน <p><u>ประโยชน์ต่อบุคลากร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม และ ได้รู้จักการเสียสละ การบริการให้ความรู้แก่ชุมชน - ได้ประสบการณ์การทำงาน ในสถานที่ต่างๆ - ได้นำความรู้จากงานวิจัยออกไปใช้งานจริง - เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้ด้านเคมีให้กับโรงเรียนที่เป็นพันธมิตรในเครือข่าย <p><u>ประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการให้บริการ และเป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคต - เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
17. โครงการออกแบบบ้านสวนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิตในวัยหลังเกษียณ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา และ บุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นต้นแบบของการผนวกการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการ - เป็นโครงการออกแบบในรายวิชา ARC102 Architectural Design I สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อฝึกทักษะการออกแบบ รู้จักรับฟัง เข้าถึงจิตใจผู้คน เกิดจิตอาสา โดยถ่ายทอดผ่านกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม <p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กระบวนการเรียนรู้ สู่นอก
18. รมรงค์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคม	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้สร้างจิตสำนึกในการบริการสังคมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการตลาดรุ่นใหม่ - นักศึกษาได้สร้างเสริมกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกในการบริการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน <p>ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจในการทำงานด้านวิชาชีพสื่อสารการตลาดร่วมกับสังคมชุมชน เพื่อต่อยอดในด้านการตลาดที่เข้มแข็ง
19. โครงการ RSU ENGLISH CAMP	วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	<p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยรังสิตและวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในด้านความหลากหลายของหลักสูตรและสาขาวิชา - ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิตและวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - มีความสัมพันธ์และเกิดความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย วิทยาลัย กับโรงเรียนต่างๆ <p>ประโยชน์ต่อบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพและผลงานนวัตกรรมให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ - ส่งเสริมให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น - บุคลากรได้นำประสบการณ์มาให้บริการวิชาการแก่สังคม <p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของตนเองในการออกแบบกิจกรรมการให้ความรู้และนำเสนอผลงาน - พัฒนาทักษะในการพูดและนำเสนอต่อสาธารณะ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน - นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการที่ได้นำผลงานโครงการและนวัตกรรมของตนเองมานำเสนอและเผยแพร่ <p>ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจแนวทางในการศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมต่างๆ - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำข้อมูลที่ได้นำไปใช้ในการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
20. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ	
21. โครงการความร่วมมือผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมกับกระทรวงดิจิทัล	คณะดิจิทัลอาร์ต	ประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานจริงที่ใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของกระทรวงดิจิทัล <p>ประโยชน์ต่อบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรของกระทรวงดิจิทัลและมีทำความร่วมมือในการสร้างสรรค์งานจริงและได้พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง <p>ประโยชน์ต่อสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลงานของนักศึกษาได้สื่อสารข้อมูลที่จำเป็นให้ประชาชนทราบ เช่น เรื่องการจัดการหน้ากากอนามัย
22. โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมไทย	วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา และบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจปัญหาโครงสร้างของสังคมชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณค่า - สร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมต่างๆและเป็นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ต่อเนื่องของ ม.รังสิต <p>ประโยชน์ต่อสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนได้รับกำลังใจ และความรู้ความเข้าใจจากผู้เข้าร่วมโครงการในการส่งเสริมให้ชุมชนมีที่ดินทำกินที่มั่นคง ลดอคติความ และมีความ มั่นคงทางอาหาร รวมทั้งการดูแลรักษาป่าชุมชน
23. โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้	วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา และบุคลากร</p>

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจปัญหาโครงสร้างของสังคมชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณค่า - สร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมต่างๆและเป็นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ต่อเนื่องของ ม.รังสิต <p>ประโยชน์ต่อสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนได้รับกำลังใจ และความรู้ความเข้าใจจากผู้เข้าร่วมโครงการในการส่งเสริมให้ชุมชนมีที่ดินทำกินที่มั่นคง สดุดีความ และมีความ มั่นคงทางอาหาร รวมทั้งการดูแลรักษาป่าชุมชน
24. โครงการนักอาชีวศึกษากับการตรวจพิสูจน์ (โคนันรุ่นจิ๋ว 2)	คณะอาชีวศึกษาและการบริหารงานยุติธรรม	<p>ประโยชน์ต่อนักศึกษา :</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร และเกิดความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันอาชญากรรมได้ - นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นถึงเหตุการณ์จำลองเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเพื่อนำไปป้องกันตัวเองได้ <p>ประโยชน์ต่อบุคลากร :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดความสามัคคี และมีความผูกพันกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ - ได้นำความรู้ ความสามารถเผยแพร่ให้นักเรียน และบุคคลทั่วไปนำไปป้องกันอาชญากรรมในชุมชนได้

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		<p>ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย :</p> <ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่รู้จักมากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะอาชีวศึกษาในด้าน การบริหารจัดการองค์ความรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยรังสิต